



จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2567



ประชุมสัมมนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน จัดประชุมสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ฉบับปี 2567-2570 ซึ่งจัดโดยกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สป.อว. การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 หมวด 5 บุคลากร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อฟังการบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์การนำองค์กร ระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉมภิษา ตันตีสันติสม รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการกล่าวเปิด มีบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 70 ท่าน



2



งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 / 2567

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้องดำเนินการพิจารณาคณะกรรมการฯ ต้องพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน ทั้งนี้จะมีการได้นำเสนอการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เป็นลำดับต่อไป



3



งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนหลักการประเมิน AUN-QA Version.4

ในวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2567 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี นางสาวสุนันท์ แหวนประดับ หัวหน้างานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อทบทวนหลักการตรวจประเมิน และเกณฑ์ AUN-QA Version.4 ให้กับผู้ประเมินที่ถูกขึ้นบัญชีรายชื่อเป็นผู้ประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พดมินันท์ สุฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้และข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารอำนวยการและเรียนรวม (ตึก 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร



สถานที่ติดต่อ :

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทร. : 055-706-555 ต่อ 1400-1403

เว็บไซต์ : <https://qa.kpru.ac.th/>

เพจ : <https://www.facebook.com/QualityAssurance.KPRU/>